

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.50 แข็งค่าจากวานนี้ หลังถ้อยแถลงเฟดไม่เซอร์ไพรส์ตลาด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (8 ก.พ. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้า นี้อยู่ที่ระดับ 33.50 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเย็นวานที่ปิดตลาดที่ระดับ 33.57 บาท/ดอลลาร์

เข้านี้เงินบาทแข็งค่าจากท้ายตลาดวานนี้ โดยคาดว่าวันนี้เงินบาทจะอยู่ในช่วงพักตัว เนื่องจากที่ผ่านมาอ่อนค่าไปค่อนข้างเร็วเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ระหว่างวันคงต้องดู Flow จากต่างชาติเป็นหลัก ขณะที่ล่าสุด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก็ไม่ได้มีท่าทีที่แข็งกร้าว หรือจะเซอร์ไพรส์ตลาดในเรื่องทิศทางดอกเบี้ยเฟดแต่อย่างใด

"ประธานเฟด ก็ยังชี้นำตามเดิมว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อ เพียงแต่บอกว่า ปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อคงจะลดลงอย่างมีนัย ก็เป็นท่าทีที่สมดุล ไม่ได้แข็งกร้าว หรือเซอร์ไพรส์ตลาด" นักบริหารเงินระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.35 - 33.65 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (7 ก.พ.) อยู่ที่ระดับ 1.06731% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 1.44752%
SPOT ล่าสุด อยู่ที่ระดับ 33.48500 บาท/ดอลลาร์

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 131.15 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ระดับ 131.77/79 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0726 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานที่ระดับ 1.0717/0721 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.อยู่ที่ระดับ 33.626 บาท/ดอลลาร์

- ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า หลังจากจีนเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางออกท่องเที่ยวได้ ร่วมหารือกับผู้บริหารของ ททท. ได้ข้อสรุปที่จะคงเป้าหมายปี 2566 ไว้ที่เดิม รายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 2.38 ล้านล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยจำนวน 30 ล้านคน สร้างรายได้จากต่างชาติ 1.5 ล้านล้านบาทและคนไทยเที่ยวในประเทศไทย 135 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ประมาณ 880,000 ล้านบาท

- ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงเมื่อคืนนี้ว่า ภาวะเงินเฟ้อที่ลดลง (Disinflationary) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การชะลอตัวของเงินเฟ้อนั้น เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว โดยเฉพาะในภาคสินค้า (Goods Sector) อย่างไรก็ดี การชะลอตัวอย่างยั่งยืนของเงินเฟ้อนั้นยังคงต้องใช้เวลาก่อน และในขณะนี้เราเพิ่งจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น

- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (7 ก.พ.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เงินเฟ้อในสหรัฐเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งนักลงทุนมองว่าเป็นการส่งสัญญาณผ่อนผันคืบหน้าในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้นทะลุระดับ 23,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากประธานธนาคารเฟด แสดงความเห็นที่เงินเฟ้อในสหรัฐเริ่มชะลอลง
- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (7 ก.พ.) เนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นปัจจัยหนุนตลาด
- นักลงทุนจับตาการแถลงนโยบายประจำปี (State of the Union) ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐในช่วงเช้าวันนี้ (8 ก.พ.) เวลา 09.00 น.ตามเวลาไทย โดยการแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและรัสเซียกรณีสงครามยูเครน และการทำสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งความตึงเครียดจากเหตุการณ์ล่าสุดที่สหรัฐยิงบอลลูนสอดแนมของจีน

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้